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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 
.............................................. 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม    นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต    อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ     ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       กรรมการ 
 ๔. นางอรสา ภาววิมล     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       กรรมการ 
 ๕. นายยศพล เวณุโกเศศ     รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา 
       แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา 
       กรรมการ 
 ๖. นายเอนก อาจมังกร     ผู้อ านวยการส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
       แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
       กรรมการ 
 ๗. นายก าพล วันทา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นายจักรพรรดิ วะทา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. ศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นางประกอบ ลาภเกษร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. ศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นายสด แดงเอียด     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. นายสมบัติ แก้วสุจริต    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๖. พลต ารวจตรีสุรศักดิ์ สุทธารมณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๑๘. นายกิตติ อัตถาผล     ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
       กรรมการ 
 ๑๙. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
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 ๒๐. รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองค า   คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
       กรรมการ 
 ๒๑. นายบ ารุง พาทยกุล     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 
       กรรมการ 
 ๒๒. นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย    ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
       กรรมการ 
 ๒๓. นางพีรานุช รุ่งศรี     บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
       กรรมการ 
 ๒๔. นายอ านวย นวลอนงค์    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       เลขานุการ 
 ๒๕. นายประณุท ไชยานุพงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
 ๑. นางประพิน อันวาเบค     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายโอภาส เขียววิชัย     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม    กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายเด่น หวานจริง     คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ    ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ๓. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๔. นายกริช บัวทอง     นิติกรช านาญการ 
 ๕. นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น. 
  นายอ านวย  นวลอนงค์  เลขานุการสภาสถาบัน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์
วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีภารกิจยังเดินทางมาไม่ถึงสถานที่ประชุม จึงขอเรียนเชิญ
นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในการประชุมไปพลางก่อน 
  นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต  อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวเปิดประชุม       
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้                                                                          
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ                            
   

  ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ                                                          
   ไม่มี                                                                                            
 

  ๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ                                                       
  ๑.๒.๑ กิจกรรมส าคัญ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ - มกราคม ๒๕๖๑ 
  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงานกิจกรรม
ส าคัญในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ งาน และเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ งาน รวมทั้งสิ้น      
๒๔ งาน ดังต่อไปนี้ 
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  ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  กิจกรรมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  (1) 15 ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะศิลปศึกษา ร่วมบรรเลงปี่พาทย์มอญ ในงานนิทรรศการ    
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    
ในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00      
- 17.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
  (๒) 31 ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคล     
ทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 
  ผลงานการประกวดและการได้รับรางวัล 
  (๓)  19 ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุกิจ ชูศรี อาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the year 8th 2017 และ รางวัลชนะเลิศ 
UOB Southeast Asian Painting of the year 36th 2017 จัดโดยธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์  
  (๔) 24 ธันวาคม ๒๕๖๐ นักเรียนภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวง
และประเภทเดี่ยว ในรายการ "ประลองเพลง ประเลงมโหรี"  ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ 
  (๕) 25 ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.โยธิน พลเขต บุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทความการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยใช้บทหนังประโมทัย 
  การจัดโครงการและการจัดงานสัมมนาต่าง ๆ 
  (๖) 15 - 31 ธันวาคม ๒๕๖๐ สาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์ จัดนิทรรศการ "หินในสวน" ณ ตึกคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  (๗) 17 ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ      
จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 
  (๘) 18 - 20 ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการยกระดับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ English into the world of English วิทยาลัยนาฏศิลป ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
  (๙) 18 ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรมพีลูส 
จังหวัดกาญจนบุรี 
  (๑๐) 22 - 23 ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่4 ลาดกระบังเกมส์ 2017 ณ สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
  (๑๑) 25 - 27 ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์ น าบุคลากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายใต้ โครงการพัฒนาและ        
เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรในการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี 
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  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
  (1๒) 18 ธันวาคม ๒๕๖๐  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Cultural Show Empowerment Khao San Road ณ ถนนข้าวสาร    
สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม 
   
  ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
  กิจกรรมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  (๑) 1 มกราคม ๒๕๖๑  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์         
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐             
ณ พระบรมมหาราชวัง 
  (๒) 11 มกราคม ๒๕๖๑ นายจุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
และคณะ ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ  อาคารประกอบ และพิธีอัญเชิญ         
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรมุาศ ณ พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
  ผลงานการประกวดและการได้รับรางวัล 
  (๓) ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวเกตน์นิภา แซ่จาว นักศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจ าปี 2561 และเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล 
  (๔) 13 มกราคม ๒๕๖๑ เด็กหญิงสุภาวิณี พราหมณ์โสภี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กประพฤติดี มีค่านิยม จากกระทรวงวัฒนธรรม 
เข้ารับเกียรติบัตรจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
  การจัดโครงการและการจัดงานสัมมนาต่าง ๆ 
  (๕) 6 - 11 มกราคม ๒๕๖๑  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์        
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผาเทคนิครากุ สี่สถาบัน ประจ าปี 2561 
ได้แก่คณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช         
ณ หอศิลป์ศรีดอนมูล อาร์ทสเปรส อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
  (๖) 11 มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวงาน 
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2561 
ณ โรงละครแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 
  (๗) 11 มกราคม ๒๕๖๑ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการการรณรงค์
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร 
  (๘) ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       
และคณะอนุกรรมการงานวันครูประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ร่วมงานวันครูครั้งที่ ๖๒ ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร 
  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
  (๙) 10 มกราคม ๒๕๖๑  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก            
ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 



๕ 

 

(๑๐)  15 มกราคม ๒๕๖๑ – 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่
วัฒนธรรมในโครงการ “นุ่งโจงห่มสไบชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง” ในงานแผ่นดินพระนารายณ์       
ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดลพบุรี 
  (๑๑) 15 มกราคม ๒๕๖๑ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดง
และการบรรเลง เนื่องในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณหน้าสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม 
  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
  (๑๒) 4 - 7 มกราคม ๒๕๖๑  วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เดินทาง           
ไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน          
ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ 

มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๑.๓ เรื่องที่เลขานุการสภาสถาบันแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ๑.๓.๑ ขออนุญาตให้ผู้ที่มิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ขออนุญาตให้ผู้ที่มิได้เป็นกรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมประชุมสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
  ๑. นายเด่น หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
  ๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
  ๓. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  ๔. นายกริช บัวทอง    นิติกรช านาญการ 
  ๕. นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 
  ๑.๓.๒ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง       
ทางวิชาการ 
  ข้อเท็จจริง 
  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒).๒/๑๗๒ เรื่อง บัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีหนังสือถึง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือเกี่ยวกับการแต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง         
ทางวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์ ว่ามีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่  ก.พ.อ. ก าหนด หรือไม่             
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อหารือมาให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบแล้ว และขณะนี้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าลังด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑                                                                        

มติสภาสถาบัน  รับทราบ 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 

  ข้อเท็จจริง 
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการสภาสถาบันมีหน้าที่ จัดท ารายงานการประชุมสภาสถาบัน” และข้อ ๑๙ “กรรมการ    
มีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุม ได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น      
สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด”เลขานุการขอน าเสนอรายงาน การประชุมดังกล่าว
เพ่ือรับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการได้น าส่งรายงานการประชุม         
ให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณาล่วงหน้าแล้ว 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขดังนี ้
  เล่ม ๑ 
  หน้า ๓ บรรทัดที่ ๗ ข้อความ “กิจกรรมส าคัญประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐” ให้ใช้ข้อความ
“กิจกรรมส าคัญประจ าเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐” เนื่องจากในรายงานมีกิจกรรมในเดือน
พฤศจิกายนรวมอยู่ด้วย 
  หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๐ “ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐”   
ให้เพ่ิมค าว่า “การ” หลังค าว่ารายงาน 
  หน้า ๑๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิต      
พัฒนศิลป์ ให้ใช้ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาของกรรมการทุกคน 
  เล่ม ๒ 
  หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๒๖ – ๒๗ ข้อความ “ซึ่งในขณะนี้มีคนที่เกษียณอายุราชการแล้ว จ านวน 
๑ คน อาสาที่จะช่วยดูแลในเรื่องนี้ให้” ตัดออก 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาสถาบั น               
  ข้อเท็จจริง                                                                                                                                                                      

  ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาสถาบัน ด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ
สภาสถาบัน จึงขอรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากการประชุมสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐                                                                                                                                                             

  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน                                                                                                                           

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                                                                                                                                                                                                               

  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย     
จากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้                                                                                                           



๗ 

 

  ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ    
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรียบร้อยแล้ว 
  ๒. การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ คน เรียบร้อยแล้ว 
  ๓. การปรับโครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ     
ของกรรมการสภาสถาบัน (การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐) โดยได้น าเสนอคณะอนุกรรมการ      
ปรับโครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอสภาสถาบันพิจารณาในระเบียบ
วาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ๔. รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามในค าสั่ง ยกเลิกค าสั่งแต่ งตั้งผู้อ านวยการวิทยาลัย   
นาฏศิลปกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยช่างศิลป เรียบร้อยแล้ว 
  ๕. การสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และผู้อ านวยการวิทยาลั ยช่างศิลป 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าลังด าเนินการ 
  ๖. การด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ 
   ๖.๑ การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๗๗ อัตรา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ด าเนินการ    
จัดท าปฏิทินการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   ๖.๒ การสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู     
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน ๒๖ อัตรา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ด าเนินการ    
จัดท าปฏิทินการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ   
  ๔.๑ รายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                    
  ข้อเท็จจริง                                                                                   
  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิต    
พัฒนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลและหน่วยงาน ในสังกัด     
ในการด าเนินกิจกรรม / โครงการ เพ่ือผลักดันแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฯ รวมทั้งเพ่ือผลักดันให้สถาบันฯ ด าเนินการไปตามรูปแบบ 
ของสถาบันอุดมศึกษา นั้น                                                                                         
  ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
กระบวนการพัฒนาแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  มกราคม ๒๕๖๑ 
โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิต



๘ 

 

พัฒนศิลป์  พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สภาสถาบันเพ่ือทราบต่อไป                         
  ระเบียบ / กฎหมาย 
  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (๑) (๑๒) และ (๑๓) 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  นายอ านวย นวลอนงค์  ได้ชี้แจงว่า ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙     
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ จัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสอดคล้อง    
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
  - การผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒,๓๓๘ คน 
  - การจัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ทั้งระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๓๐ หลักสูตร 
  - การจัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning พัฒนาครู อาจารย์ จ านวน 
๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ 
  - การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสอนสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ จ านวน ๑๒๐ วิชา 
  - จัดการเรียนการสอน แบบ STAR STEMS จ านวน ๓ แห่ง คือ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์  ๒  ศึกษา วิจั ย  เพื่ อถอดเป็นองค์ความรู้ ที่ สะท้ อนคุณ ค่ า                
ที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของงานศิลป์ท่ีมุ่งเน้น 
  - การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น ๔๐ เรื่อง 
  - ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง 
“การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand ๔.๐” เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐        
ณ โรงแรมเดอะ รอรัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
  - น างานวิจัย จ านวน ๘ เรื่อง ไปเผยแพร่ในงาน SIBR (Society of Interdisciplinary 
Bussiness Research) ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
  - เผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน SIBR (Society of Interdisciplinary Bussiness Research)   
ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จ านวน ๘ เรื่อง 
  ก่อนการรายงานในประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ สร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์ เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรม  ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม นายกสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เดินทางมาถึงสถานที่ประชุม จึงเป็นประธานในการประชุมต่อจากนายเกรียงไกร 
สัมปัชชลิต 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ สร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์      
ของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรม 
  การสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ 
  - ด าเนินการสร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์ เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้ง
เป็นผลิตภัณฑ์ บริการทางวัฒนธรรม จ านวน ๓๒ ผลงาน 



๙ 

 

  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติ 
  - โครงการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เรื่องการพัฒนา
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงละครวังหน้า 
  - โครงการการขับเคลื่อนการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่   
๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงละครวังหน้า 
  การจัดประกวดแข่งขัน 
  - จัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ (จัดนิทรรศการแสดงผลงานวันที่ 
๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 
  - จัดประกวดนาฏยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงละครวังหน้า 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ บริการทางวิชาการที่ช่วยสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ต่างๆ 
  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี 
การต้อนรับประมุข และผู้น าต่างประเทศ 
  - โครงการสถิตในดวงชีวันนิรันดร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถบวรสถาน
สุทธาวาส ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 
  - งานเลี้ยงต้อนรับนายโรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับชาติและเทศกาลที่ส าคัญของประเทศ 
  - เทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สวนลุมพินี
กรุงเทพมหานคร 
  - กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์  เมื่ อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐                
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี 
  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับนานาชาติ 
  - งานครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย วันที่ ๒ – ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศอินเดีย 
  - งานเทศกาลไทยในอียิปต์ภายใต้ชื่อ “Cultural Festival of Thailand ๒๐๑๗” วันที่    
๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรม El Sawy Cultuee Wheel กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 
  การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
  - จัดท าหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ รวมทั้งสิ้น จ านวน   
๖๘ หลักสูตร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประชาสมัพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
  การสร้างตัวแทนภาพลักษณ์สถาบันฯ 
  - วงโยธวาทิตจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศการ
ประกวดวงโยธวาทิตรายการ Shanghai Spring International ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - วิทยาลัยนาฏศิลปได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันขับรองประสานเสียงนานาชาติ 
รายการ ๖th Bali International Choir Festival ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 



๑๐ 

 

  - อาจารย์ประดิษฐ์ ตั้ งประสาทวงศ์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยช่างศิลป  ได้รับรางวัล
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ผลงานชื่อ “ค าสอนพระพุทธ หมายเลข ๑” ในการประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายฯ 
  การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการศึกษาต่อของบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
จ านวน ๓๘ คน 
  - บุคลากรที่ได้รับทุนเดิม จ านวน ๒๓ คน บุคลากรได้รับทุนใหม่ จ านวน ๑๕ คน 
 
  เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันฯ 
  เครือข่ายในประเทศ 
  - เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ 
  - เครือข่ายความร่วมมือวิชาการด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคล สถาบันการพลศึกษา 
  เครือข่ายต่างประเทศ 
  - เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปะ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ The 
College of Arts, Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  - เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปะ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ
มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
สนับสนุน 
  พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารเรียน และระบบสาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อม  
  โครงสร้างพื้นฐาน 
  - อาคารเรียนประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร 
  - อาคารนาฏดุริยางคศิลป์ ๗ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  - อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
  - ระบบทะเบียนข้อมูลเทคโนโลยีดิจิตอลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  - ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  - ระบบบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ 
  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  - โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องไอยเรศ อาคารดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป 
  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล 
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  - อบรมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานในสังกัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ – ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  - อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ และจัดท าแนวทางประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา) วันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐        
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา 
  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม (ร้อยละ) 
  ๑. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ ร้อยละ ๘๖.๓ 
  ๒. ศึกษา วิจัย เพ่ือถอดเป็นองค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของงาน
ศิลป์ที่มุ้งเน้น ร้อยละ ๘๘.๘๘ 
  ๓. สร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ 
บริการทางวัฒนธรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๔. บริการทางวิชาการท่ีช่วยสืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๕. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๖. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายฯ ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๗. พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสนับสนุน ร้อยละ๖๖.๖๖ 
  ๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ร้อยละ ๙๐.๓๓ 
  ผลการประเมินแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ในภาพรวมที่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๓ 
  ประเด็นที่พบและควรแก้ไข 
  ประเด็นที่พบ 
  ๑. มีนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ปวช. ที่ออกกลางคันเฉลี่ย         
ร้อยละ ๓๓ 
  แนวทางแก้ไข 
  - ส ารวจข้อมูลหาสาเหตุของการออกกลางคันเป็นรายสถานศึกษา 
  - น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาช่วยแก้ปัญหาออกกลางคัน 
  ประเด็นที่พบ 
  ๒. มีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องมาจากการจัดท ารูปแบบรายการ
และประมาณราคา 
  แนวทางแก้ไข 
  - ประสานงานกับหน่วยงานที่ออกแบบให้เร่งรัดจัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคา    
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ประเด็นที่พบ 
  ๓. ระยะเวลาการจัดท าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และให้รายงาน
กรมบัญชีกลางภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ  
และหาผลการลดต้นทุนต่อหน่วยจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได ้
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  แนวทางแก้ไข 
  - สถาบันมีการวางมาตรการ/แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ร่วมกับคณะ
ทั้ง ๓ คณะ (ในรูปแบบของคณะกรรมการ) เพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการของสถาบันลดลง 
  - เร่งรัดจัดท าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. งานเผยแพร่มีมากพอสมควรแล้ว ในด้านการบริการวิชาการยังมีน้อย ควรจัดการประชุม
ทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ รวมทั้งด้านทัศนศิลป์ด้วย ท าร่วมกับหน่วยงานอื่นเพราะจะได้เป็นไป
ตามเกณฑ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรเป็นแม่งานในการประชุมทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม            
โดยเฉพาะงานวิชาการด้านทัศนศิลป์มีน้อยมาก  
  ๒. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม บรรลุเป้าหมาย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มี ๔ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ได้ร้อยละ ๖๖.๖๖ คือพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสนับสนุน
ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่ปัญหาอุปสรรคโครงสร้างพ้ืนฐานเนื่องมาจากการจัดท ารูปแบบ    
และประมาณราคา คือ อาคารเรียนประติมากรรมคณะศิลปวิจิตร อาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง และอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ไม่ทราบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้แก้ปัญหานี้
อย่างไร 
  ๓. ควรมีตัวเลขเชิงเปรียบเทียบว่าการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับ
การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง จุดเด่น ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
เปรียบเทียบให้ดูด้วย 
  ๔. ในประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ สิ่งที่ส าคัญที่สุดของสถาบันระดับอุดมศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียน 
เช่น การยกระดับคุณภาพการศึกษานักศึกษาด้านภาษา การยกระดับการเรียนการสอน เช่น เรื่องของ       
การพัฒนาที่แผนเขียนว่า จะพัฒนาสู่ระดับสากล ซึ่งมีทั้งการพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์ ต้องการ         
ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์น าเสนอว่าได้เคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้าง ได้ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่องภาษา          
ไปถึงไหนแล้ว และเรื่องที่ส าคัญในขณะนี้คือเรื่องของระบบดิจิตอล ซึ่งเด็กจ าเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้   
อาจเป็นระดับที่รู้และใช้ได้  ไม่ต้องถึงระดับการสร้างดิจิตอล  เรื่องของดิจิตอลจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของเด็กเพ่ิมขึ้น  เรื่อย ๆ ต้องการให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอว่า ท าอะไรไปบ้างแล้ว 
ผลส าเร็จเป็นอย่างไร หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร กรรมการสภาสถาบันจะได้ให้ข้อคิดเห็น สนับสนุน ส่งเสริม
ให้เด็กก้าวไปข้างหน้าทันต่อโลกในเรื่องเหล่านี้ 
  นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ  ได้ชี้แจงว่า ปัญหาอุปสรรคโครงสร้างพ้ืนฐานที่มาจากรูปแบบ
รายการและประมาณราคา ในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๑ นโยบายของรัฐบาลก าหนดให้ส่วนราชการ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาศท่ี ๑ คือเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ส่วนรายการงบผูกพันไม่เกิน
ไตรมาศที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส าหรับรูปแบบรายการและประมาณราคา อาคารเรียนประติมากรรม
คณะศิลปวิจิตร อาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่ล่าช้าเนื่องมาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร จัดท ารูปแบบ
รายการและประมาณราคาไม่แล้วเสร็จ ส าหรับงบประมาณปี ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการจัดท าค าของบประมาณ  
   นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า งบลงทุนเป็นปัญหามาโดยตลอดไม่ว่าจะของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์หรือของหน่วยงานอ่ืน โดยเฉพาะการจัดท ารูปแบบรายการ ซึ่งต้องให้ส านักสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบและประมาณราคา นอกจากส านักสถาปัตยกรรมปฏิเสธหรือไม่สามารถท าให้ทัน
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ได้เนื่องจากมีงานล้นมือ จึงจะให้หน่วยงานอ่ืนท าให้  ในขณะนี้มีแนวคิดในการจัดท ารูปแบบรายการ          
และประมาณราคา ๓ แนวทาง คือ 
  ๑. ให้ส านักสถาปัตยกรรมเขียนร่างแบบให้ แล้วจ้างหน่วยงานหรือบุคคลเขียนแบบ เมื่อเขียน
แบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส านักสถาปัตยกรรมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
  ๒. ให้สถาบันอาศรมศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคา 
  ๓. ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะจัดประชุมผู้บริหาร โดยให้ผู้บริหารส ารวจว่าแต่ละวิทยาลัย
มีอาคารเรียนอะไรแล้วบ้าง ที่ยังไม่มีอาคารเรียนอะไร เมื่อส ารวจเสร็จสิ้นแล้วจะให้ฝ่ายแผนและงบประมาณ
รวบรวม และจัดท าแผนการก่อสร้างอาคารทุกวิทยาลัยเต็มรูปแบบ จะจ้างส านักสถาปัตยกรรมเขียนแบบ   
และประมาณราคา หรือจ้างหน่วยงานอ่ืนแล้วแต่ความจ าเป็น ต่อไปเมื่อวิทยาลัยจะก่อสร้างอาคารก็น ารูปแบบ
และประมาณราคาที่จัดท าไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วจัดท าค าของบประมาณ ต้องขอเวลาอีกระยะหนึ่ง  ส าหรับ
งบประมาณในสว่นของครุภัณฑ์ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้เรียบร้อยตามก าหนด  
   มติสภาสถาบัน  รับทราบและมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์น าข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาสถาบันไปด าเนินการต่อไป 
 

ก่อนการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๕.๑ ศาสตราจารย์วิษณุ      
เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีภารกิจ จึงมอบหมายให้นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต        
อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในการประชุมแทน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ การเพิ่มจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัด มีนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี            
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เกินจากจ านวนแผนรับที่ประกาศไว้ และทางสถาบันได้ประกาศเป็นรายชื่อส ารองไว้แล้ว 
โดยน าแผนรับใหม่เฉพาะหลักสูตรที่ปรับแผนรับเพิ่มเข้าที่ประชุมผู้บริหารแล้วมีมติเห็นชอบด้วย 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  นายปรเมศวร์  พืชผักหวาน  ได้ชี้แจงว่า วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ขอปรับแผนการรับนักศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม เนื่องจากมีนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก          
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เกินจากจ านวนแผนรับที่ประกาศไว้ และทางสถาบันได้ประกาศ       
เป็นรายชื่อส ารองไว้แล้ว โดยน าแผนรับใหม่เฉพาะหลักสูตรที่ปรับแผนรับเพ่ิมเข้าที่ประชุมผู้บริหาร          
แล้วมีมติเห็นชอบด้วย 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อดูแผนการรับแต่ละแห่งแล้ว ตัวเลขลดลง    
อย่างมากไม่สัมพันธ์กัน ไม่ทราบว่าการปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปรับไปท าไม ถ้าปรับแผน  
การรับเพ่ิมแล้วเด็กน้อยลงจะท าอย่างไร การปรับแผนต้องมีหลักการ มีแผนรองรับ ทั้งบุคลากร ห้องเรียน 
อุปกรณ ์และงบประมาณมีเพียงพอหรือไม่ 



๑๔ 

 

  ๒. การเสนอข้อมูล ต้องมีข้อมูลประกอบมากกว่านี้ เช่น ข้อมูลสาเหตุเด็กลดลง สาขาวิชาไหน
บ้าง มีแผนบริหารจัดการอย่างไร กรณีที่เด็กเพ่ิมขึ้น คณาจารย์เพียงพอหรือไม่ เกินเกณฑ์หรือไม่ อุปกรณ์    
การเรียนการสอนพร้อมหรือไม่ ต้องการให้วิเคราะห์ตัวเลขเด็กเข้าเรียน เด็กจบ สอดคล้องกันหรือไม่ เด็กที่จบ 
ปวช. จะเรียนต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มากน้อยแค่ไหน ควรวิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจน 
  ๓. ตัวเลขแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตัวเลขต่ ากว่าแผน ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ถ้าตัวเลขต่ ากว่าแผนการรับจะท าอย่างไร การเสนอตัวเลขต้องเสนอตัวกลม ๆ เช่น ๑๐, ๒๐, ๓๐ ไม่ใช่ 
๔, ๖, ๘ 
  ๔. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมากมาย เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน นักศึกษาได้หรือไม่ ในกรุงเทพ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเด็กนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ ทัศนศิลป์เข้าเรียนมากมาย แต่ของเราไม่มีคนมาเรียนทั้งที่มีหลักสูตร ห้องเรียน อุปกรณ์พร้อมทุกอย่าง 
เด็กที่ เรียนกับเรา เช่น จบ ปวช. สายทัศนศิลป์ ท าไมไม่รักสถาบัน ท าไมไม่เรียนต่อที่ เราทุกคนมุ่งไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรามีความสามารถผลิตเด็กให้กับมหาวิทยาลัยอ่ืนแค่นั้นเองหรืออย่างไรควรท าวิจัย
ปัญหาที่แท้จริงท าไมเด็กไม่เรียนต่อท่ีเรา แล้วเสนอวิธีแก้ปัญหา 
  ๕. ตัวเลขเด็กลดลงเป็นปัญหากระทบกับโครงสร้างบุคลากร ถ้าแผนการรับไม่ เป็น            
ไปตามเป้าหมาย จะมีแผนรองรับอย่างไร บางสาขาอาจต้องปิดไปเนื่องจากไม่มีผู้เรียน เช่น สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายในของวิทยาลัยช่างศิลป 
  ๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากกว่านี้ 
  ๗. ให้วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป ส ารวจดูว่าในแต่ละปี เด็กที่เรียนกับเรา        
เมื่อจบแล้วจะเรียนต่อที่เราหรือไม่ เช่น เด็กจบ ปวช. จากวิทยาลัยช่างศิลป ทั้ง ๓ แห่ง จะเรียนต่อที่คณะ   
ศิลปวิจิตรหรือไม่ จะได้เป็นข้อมูลในแผนการรับนักศึกษา 
  ๘. การรับสมัครนักศึกษา ไม่ทราบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีวิธีการรับสมัครอย่างไร      
ใช้ระบบเดียวกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไม่ หากเป็นไปได้ควรเปิดรับสมัครตั้งแต่ต้นปี    
จะเปิดรับสมัครกี่รอบก็ได้ หรือใช้วิธีการคัดเลือกไม่ต้องสอบ เด็กที่มีเกรดเฉลี่ย ๒.๕ เข้ามาเรียนได้เลย       
การรับสมัครรอบแรกได้เด็กจ านวนเท่าใด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องแจ้งตัวเลขให้ทราบ  ขอให้น าเสนอ
ข้อมูลที่สมบูรณ์ ครั้งต่อไปให้ท าชาร์ตแสดงให้เห็นถึงการรับนักศึกษา 
  ๙. เปิด OPEN HOUSE คือเปิดสถาบันให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าชมสถาบัน 
เพ่ือสอบถามว่าเรียนอะไร สอนอะไร เพ่ือให้เด็กเห็นว่าเรียนแล้วท าอะไรได้บ้าง ประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ทาง 
  ๑๐. การเปิดการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์และทางด้านศิลปะ ของสถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์  เป็นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ ง ท าอย่างไรให้รู้ว่าการเรียนศิลปะเมื่อจบออกไป           
แล้วมีเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างไร  
  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เปิดรับสมัครรอบแรกไปแล้ว
ซึ่งยังช้ากว่าที่อ่ืน บางแห่งที่ยังรับสมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมายต้องปรับแผนใหม่เปิดรอบสอง ที่วิทยาลัย    
ช่างศิลป ไม่มีเด็กเรียนเพราะเปิดที่คณะศิลปวิจิตร แต่เป้าหมายของเด็กก็ต้องไปมหาวิทยาลัยศิลปากร       
การที่วิทยาลัยนาฏศิลปบางแห่งปรับเพ่ิมก็เพ่ือรองรับเด็กที่จบจากวิทยาลัยนาฏศิลปของเราเอง และเด็กที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ จากที่ อ่ืน  เพราะบางคนไม่มีที่ เรียน สงสารเด็ก คณะศิลปศึกษา และคณะ              
ศิลปนาฏดุริยางค์รับเด็กข้างนอกเข้ามาเรียนหลายคน เด็กบางคนมีพอร์ตโฟลิโอมายืนยัน ทุกวิทยาลัย          
ที่รับเด็กเพ่ิม ห้องเรียน บุคลากร และอุปกรณ์มีพร้อม บางสาขาวิชาแทบจะไม่มีเด็กเรียน เช่น สาขาวิชา     
คีตศิลป์ ถึงแม้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะมีทุนการศึกษาให้ก็ยังไม่มีเด็กเรียน เช่น ทุนนริศรานุวัดติวงศ์ เป็นต้น 



๑๕ 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีมีครูคีตศิลป์ ๓ คน สามปีมาแล้วไม่มีเด็กเข้าเรียนคีตศิลป์ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไป 
  นายเด่น หวานจริง  ได้ชี้แจงว่า เด็กที่จบระดับ ปวช. จากวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง ๓ แห่ง 
คุณภาพ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกคนมุ่งสู่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศิลปวิจิตรที่เปิดขึ้นมาเพ่ือรองรับเด็กที่สอบ
เข้าที่อ่ืนไม่ได้ รับเด็กที่ไม่รู้จะเรียนที่ไหน หรือเด็กที่มาจากต่างจังหวัดเข้าศึกษาต่อ ในขณะนี้คณะศิลปวิจิตร
ก าลังด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในเขตปริมณฑลและรับสมัครทางออนไลน์ คณะศิลปวิจิตร      
มีความชื่นชมและมีความภูมิใจที่ผลิตนักศึกษาทางด้านศิลปะ เป็นการสร้างโอกาสและสร้างให้เด็กมีคุณภาพ 
เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 
  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัย
นาฏศิลปลพบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปรับแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑        
และปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
 
  ๕.๓ การปรับโครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                                         
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอถอนเรื่องออกไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖ .๑  ก าห น ด ก ารป ระชุ ม สภ าสถ าบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น ศิ ล ป์  ค รั้ งที่  ๒ /๒ ๕ ๖ ๑                    
  นายอ านวย  นวลอนงค์  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก าหนดประชุมสภาสถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓         
ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล                                                                                 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ   
   
  ๖.๒ ขอเสนอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
  ข้อเท็จจริง 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์จะลดความเหลื่อมล้ าของครูที่ไม่มี  ใบประกอบ
วิชาชีพให้มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันกับครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา จึงได้จัดท า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูขึ้นมาเพ่ือรองรับให้ครูที่มีประสบการณ์การสอน แต่ขาด     
ใบประกอบวิชาชีพครูได้เพ่ิมพูนความรู้ในรายวิชาที่มีความส าคัญต่อความเป็นครู จนเกิด ความภาคภูมิใจ     
ในตนเองและประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา        
ได้อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นครูมืออาชีพต่อไป เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพครู ตลอดจน
สามารถ จัดกระบวนการเรียนการสอน และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในการนี้    
ฝ่ายวิชาการ ได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการ    
มีมติเห็นชอบ       

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ                                                               
 จึ งเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณ าอนุมั ติหลั กสูตรประกาศนียบั ตรบัณ ฑิ ตวิชาชีพครู                           
  



๑๖ 

 

  นายปรเมศวร์  พืชผักหวาน   ได้ชี้แจงว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดท าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูขึ้น เพ่ือรองรับให้ครูที่มีประสบการณ์การสอน แต่ยังขาดใบประกอบ
วิชาชีพครู และเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของครูที่ไม่มีใบประกอบอาชีพให้มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน    
กับครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ซึ่งขณะนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ด าเนินการตามขั้นตอน     
การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด าเนินการจัดท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) มีคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร น าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา น าเสนอสภาวิชาการพิจารณา ซึ่งสภาวิชาการ
ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดพิจารณา หากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เห็นชอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะด าเนินการน าหลักสูตรเสนอต่อคุรุสภาตามข้ันตอนต่อไป 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. เห็นด้วยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ลูกศิษย์
ของเราจะได้มีใบประกอบวิชาชีพครู ควรใช้ค าว่า “ขออนุมัติหลักสูตร” แทนการใช้ “ขอเสนอเปิดหลักสูตร” 
  ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่เสนอ เกรงว่าจะไม่ทันในภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพราะต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพครูก่อน ๖๐ วัน 
  ๓. เอกสารทั้งหลายยังไม่สมบูรณ์ ให้ไปดูตัวอย่างจากสถาบันที่เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู การวิพากษ์หลักสูตรต้องแนบมาด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร การไปฝึกปฏิบัติการสอน
อาจารย์นิเทศ ครูพ่ีเลี้ยงเป็นอย่างไร ขั้นตอนที่จัดท าเอกสารส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
และ  คุรุสภาต้องให้สมบูรณ์ 
  ๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ต้องเปิดกว้าง เด็กที่ จบด้านศิลปิน               
มีอยู่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งเด็กของเราและเด็กข้างนอกต้องเปิดรับทั้งหมด  ประการส าคัญคือในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบางสาขาวิชาไม่มีใบประกอบอาชีพครู คิดว่าเด็กเหล่านี้จะเข้ามาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง 
  ๕. ในหน้า ๑๑ ของเอกสาร หมวดที่ ๑ คือ หมวดวิชาชีพครู หมวดที่ ๒ คือหมวดวิชา        
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี ๓ รายวิชา คือ 
   - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 
   - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ 
   - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ 
ถ้าหากว่ามีอีกวิชาหนึ่งที่เป็นการสรุปจากท่ีเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง ๓ วิชา เป็นการสัมมนาวิชาชีพครู
ที่เอาประสบการณ์จากการฝึกสอนมาแลกเปลี่ยน พูดคุยซึ่งกันและกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะได้รู้ว่าการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของแต่ละคนเป็นอย่างไร ประสบการณ์จะท าให้คนที่จบหลักสูตรเป็นคนที่ทันสมัย   
และรอบรู้อย่างกว้างขวาง ถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ควรเพ่ิมการสัมมนาวิชาชีพครู ในรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูด้วย 
  ๖. ในหน้า ๑๘ ของเอกสาร อาจารย์ประจ าผู้สอน มีหมายเลข ๑, ๒, ๓ แต่หมายเลข ๔      
ไม่มี ข้ามไปหมายเลข ๕ และหมายเลข ๓ กับหมายเลข ๕ ไม่มีคุณวุฒิ ไม่มีสาขาวิชา ไม่มีสถาบันการศึกษา  
ไม่มีปีที่จบ ก่อนการส่งเอกสารให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุรุสภา ให้ตรวจสอบเอกสาร    
ให้ละเอียด 



๑๗ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  สายทองค า  ได้ชี้แจงว่า หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา เมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จแล้วสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จ าเป็นต้องจัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งแฝงอยู่ในภาคปฏิบัติ ไม่สามารถแยกออกมา    
เป็นรายวิชาได้เนื่องจากกระทบกับหน่วยกิต   
  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปิดรองรับ 
ผู้ที่ต้องการมีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเปิดได้จะมีรายได้ส่วนหนึ่งมาจุนเจือกองทุนพัฒนาสถาบันบัณฑิต   
พัฒนศิลป์ ซึ่งในขณะนี้มีทุนประเดิมประมาณหนึ่งล้านบาท  มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มีหลายกองทุน เช่น กองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาอาจารย์ กองทุนพัฒนานักศึกษา แต่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเพียง
กองทุนเดียว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูไดน้ าเข้าท่ีประชุมหลายครั้ง สุดท้ายน าเข้าสภาวิชาการ 
ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง หน่วยกิต อาจารย์ และอ่ืน ๆ ครบตามที่คุรุสภาก าหนด 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามที่สถาบันบัณฑิต  
พัฒนศิลป์เสนอ และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการต่อไป            
   
  ๖ .๓  การปรับปรุ งหลั กสู ต รพื้ น ฐาน วิชาชีพ วิทยาลั ยน าฏศิ ลป์  พ .ศ . ๒ ๕๕ ๓             
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์     
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง          
พ.ศ. ๒๕๖๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ                                                                          
  ข้อเท็จจริง                                                                               
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ก าหนดให้ใช้กับ
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ก าหนดให้ใช้ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ 
และ ๕ และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้นปี                                                 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สอดคล้อง            
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสต ร์             
และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ     
และสอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พ.ศ. ๒๕๕๓     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และสาระภู มิ ศาสตร์ ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม                                          
  ในการนี้ฝ่ายวิชาการ ได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑   
เรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ                                                                     
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ                                                           
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ                                                

นายปรเมศวร์  พืชผักหวาน  ได้ชี้แจงว่า ได้มีค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคมพ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้        
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร



๑๘ 

 

พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เพ่ือให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑    
และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                                    
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. รายละเอียดการปรับเป็นอย่างไร ของเก่าเป็นอย่างไร เมื่อปรับแล้วของใหม่เป็นอย่างไร 
ต้องมีรายละเอียดน าเสนอต่อสภาสถาบัน 
  ๒. ปรับปรุงหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพผ่านกรรมการสภาวิชาการมาแล้ว แต่การอธิบาย      
การชี้แจง การปรับปรุงท าอย่างไรยังไม่สมบูรณ ์ต้องมีรายละเอียดเสนอสภาสถาบันให้ชัดเจน 
  ๓. การปรับแก้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ประเด็นคือน าเข้าสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว      
ไม่ทราบว่าหลักสูตรที่ปรับมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สอดคล้องกับบริบทของเราบ้างหรือไม่  
  ๔. ปรับปรุงหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ แต่ถ้าอ่าน   
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑    
เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส าหรับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ยังคงเดิม       
ก็แสดงว่าในกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอมามีการปรับปรุง
สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๕. วิธีประกาศใช้หลักสูตรรูปแบบเป็นอย่างไร จะใช้เป็นประกาศ หรือเป็นค าสั่งแบบเดียว  
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือไม่  สภาสถาบันหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์            
เป็นผู้ออกประกาศหรือค าสั่งให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เมื่อออกเป็นประกาศหรือเป็นค าสั่งแล้วต้องแจ้ง          
ให้สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับทราบ
และปฏิบัติต่อไป  
  ๖. การใช้ค าว่า “หลักสูตรพ้ืนฐาน” กับค าว่า “หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” แตกต่างกัน
อย่างไร  ควรอธิบายให้ชัดเจน 
  ๗. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องน าฉบับที่ปรับเปลี่ยนสมบูรณ์แล้วน าเสนอสภาสถาบัน   
เพราะสภาสถาบันจะได้ทราบว่าปรับเปลี่ยนที่ใดบ้าง ที่ใดยังคงเอาไว้เดิม ที่ส าคัญเมื่ อปรับเปลี่ยนแล้วเข้ากับ
บริบทของเราหรือไม ่
  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า การปรับปรุงหลักสูตรอะไรที่เป็นแกนกลางยังคงอยู่เดิม 
แต่ปรับสาระและตัวชี้วัดบางตัวเท่านั้น ในการประชุมสภาสถาบันครั้งต่อไป จะน าฉบับที่ปรับสมบูรณ์         
และปรับเปลี่ยนแล้วน าเสนอสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง 



๑๙ 

 

  นายปรเมศวร์  พื ชผั กหวาน   ได้ ชี้ แจงว่า การปรับปรุงหลักสู ตร เน้ น ให้ ผู้ เรี ยน               
เกิดการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันได้ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ชัดเจน และมีทักษะ   
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์  ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรที่ปรับไม่สอดคล้องกับบริบทของเรา   
เมื่อเปลี่ยนเป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยิ่งไม่ใช่ตัวตนของเรา คิดว่าต่อไปในกลุ่มผู้บริหารต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับบริบทของเรา และต้องให้ทันยุคทันสมัย สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ โลกศตวรรษที่ ๒๑ 
และระบบดิจิตอล 
  มติสภาสถาบัน อนุมัติในหลักการให้ปรับปรุงหลักสูตรตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดท ารายละเอียด
การปรับปรุงหลักสูตรที่สมบูรณ์เสนอสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง 
 
   
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๑๐ น. 
 
 
      นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
      นายอ านวย นวลอนงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


